

หนุนประมูลคลื่น900ต่อ ชี้อรรถไฟสรุปใช้คลื่นใด

กรุงเทพธุรกิจ • นักวิชาการโทรคมนาคม
ทั่วกลสหช. ชื่อย้ายยกเลิกประมูลคลื่น 900
เมกะเฮิรตซ์ ยันที่ผ่านมา กลสหช.มาถูก
ทางแล้ว เน้นให้รอความชัดเจนจากการ
รตไฟว่าใช้คลื่นความถี่และเทคโนโลยีใด
ในการดำเนินการ พร้อมหนุนปรับเกณฑ์
ประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ แบ่ง
สิทธิ์ออกเป็น 9 ใบ ให้เอกชนสามารถ
ตามการใช้งานจริง

นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิจัยด้าน
โทรคมนาคม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กลสหช.) จะ
เสนอให้กรรมการกลสหช. ทบทวนการนำ
คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ แม้ที่ผ่านมา
ได้นำร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นมา
รับฟังความคิดเห็นแล้วว่า โดยส่วนตัว
มองว่าหากยกเลิกการประมูลไปเลยจะเป็น
การเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ในพัฒนา
ประเทศ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องดีที่จะชะลอ
การประมูลไว้ก่อนจนกว่าจะมีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับระบบสื่อสารในระบบ
อานัติสัญญาของรตไฟ

การจะยกเลิกการประมูลใบอนุญาต
ชุดนี้ไปเลยด้วยเหตุผลว่าหากจัดสรรให้การ
รตไฟความเร็วสูงทำจีเอสเอ็ม-อาร์ และ
ออกประมูลด้วยจะเกิดการรบกวนต่อ
ระบบควบคุมการเดินทางหากนำไปใช้ติด
กันน่าจะทำให้เสียโอกาสในการใช้งานคลื่น
ความถี่ระบบสื่อสารในการควบคุมรถไฟ
ความเร็วสูงมีหลายมาตรฐาน มาตรฐาน
หลักๆ คือจีเอสเอ็ม-อาร์ และ แอลทีอี-อาร์

รตไฟไฟฟ้าความเร็วสูงของไทยซึ่งให้สาธารณะ
รับประชาชนจีนทำ คือรตไฟรางคู่และ
รตไฟความเร็วสูงอีกสองสาย อาจไม่ได้ใช้
จีเอสเอ็ม-อาร์ จีนได้พัฒนาระบบแอลทีอี-อาร์
ขึ้นและใช้งานในบางสายของตน รวมถึง
มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จีนอาจนำมาใช้งาน
ในไทย

ทั้งนี้ การเชื่อมโยงอานัติสัญญาส่วน
นี้ต้องรอความชัดเจนในส่วนการเชื่อมต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาว ซึ่งประเทศ
จีนเป็นผู้ดำเนินงาน และมาเลเซีย ซึ่งยังไม่
ชัดเจนว่าจะเลือกเทคโนโลยีจากประเทศ
ไหน แต่ของจีนมีความเป็นไปได้สูง ส่วน
รตไฟเชื่อมโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (อีอีซี) และรตไฟความเร็วสูงสาย
เหนือ กทม. - เชียงใหม่ หากใช้เทคโนโลยี
ญี่ปุ่นก็จะใช้ระบบอานัติสัญญาต่างกัน
ในช่วงความถี่

เขา กล่าวอีกว่า ส่วนการปรับปรุง
เกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800
เมกะเฮิรตซ์ ตามที่มีผู้เสนอให้แบ่งคลื่น
ความถี่ทั้ง 45 เมกะเฮิรตซ์ ออกเป็น 9 ใบอนุญาต
ชุดละ 5 เมกะเฮิรตซ์ หากมีการกำหนด
มาในรูปแบบดังกล่าว เชื่อว่าจะเป็นที่
ทิศทางและแนวทางที่ดีกว่าแบบเดิม
ที่กำหนดตายตัวที่ชุดคลื่นความถี่ละ
15 เมกะเฮิรตซ์ เพราะเอกชนจะสามารถ
เลือกได้ว่าตนเองต้องการแบนด์วิธเท่าไร
ตามความต้องการ บางรายอาจต้องการมาก
บางรายอาจต้องการน้อย ซึ่งน่าจะทำให้
ความถี่ถูกประมูลและจัดสรรออกไปใช้
ประโยชน์ แทนที่จะประมูลไม่ได้และต้อง
เก็บไว้ทำให้เสียโอกาส

นักวิชาการค้านกสทช. คิดล้มประมูลคลื่น900MHz

นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิจัยด้านโทรคมนาคม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แสดงความเห็นกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะเสนอให้กรรมการ(บอร์ด) กสทช. ทบทวนการนำคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) มาประมูลว่า หากกสทช.ยกเลิกการประมูลจะเป็นการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ดังนั้นควรนำความถี่ชุด 900 MHz มาใช้งานเพื่อประโยชน์ในพัฒนาประเทศมากกว่า

พร้อมมีความเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่ กสทช. จะลดการประมูลไว้ก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับระบบสื่อสารในระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟฟ้าว่าจะมีการรบกวนสัญญาณกันหรือไม่ โดย

ระหว่างนี้กสทช. ก็ควรปรับปรุงวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานไปด้วย

ก่อนหน้านี้ สำนักงานกสทช.จะยกเลิกการประมูลใบอนุญาตด้วยเหตุผลว่าจะเกิดการรบกวนต่อระบบควบคุมการเดินรถไฟความเร็วสูง

นายสืบศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันระบบสื่อสารในการควบคุมรถไฟความเร็วสูงมีหลายมาตรฐานมาตรฐานหลักๆ ก็ GSM-R และ LTE-R ซึ่งเป็นระบบที่อาจนำมาใช้กับระบบรถไฟฟ้าวัดความเร็วสูงที่จะใช้ในไทย ทั้งนี้การเชื่อมโยงอาณัติสัญญาณส่วนนี้ต้องรอความชัดเจนในส่วนการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาว (จีนดำเนินงาน) และมาเลเซีย ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกเทคโนโลยีจากประเทศใด

ค้านเลิกประมูลคลื่น900 หวั่นเสียโอกาสเศรษฐกิจ

โพสต์ทูเดย์ - นักวิชาการชี้ กสทช.ไม่ควรยกเลิกการประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์ เสียโอกาสทางเศรษฐกิจ

นายสิบทศศักดิ์ สืบภักดี นักวิจัยด้านโทรคมนาคม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยหากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะเสนอให้กรรมการ กสทช.ทบทวนการนำคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ์ มาประมูล เพราะจะทำให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจและการนำคลื่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ แต่หากกังวลจะรบกวนสัญญาณการเดินรถของรถไฟความเร็วสูงภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน เพราะใช้งานคลื่นความถี่ย่านเดียวกัน ทาง กสทช.สามารถชะลอการประมูลไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนได้ แต่ไม่ควรยกเลิกไปเลย

ด้านการปรับปรุงเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ตามที่มีผู้เสนอให้แบ่งคลื่นความถี่ทั้ง 45 เมกะเฮิร์ตซ์ ออกเป็น 9 ไบนูมิเตอร์

ชุดไบนูมิเตอร์ละ 5 เมกะเฮิร์ตซ์ หากมีการกำหนดมาในรูปแบบดังกล่าว เชื่อว่าจะเป็นทิศทางและแนวทางที่ดีกว่าแบบเดิมที่กำหนดตายตัวที่ชุดคลื่นความถี่ละ 15 เมกะเฮิร์ตซ์ จำนวน 3 ไบนูมิเตอร์ เพราะเอกชนสามารถเลือกได้ว่าตนเองต้องการแบนด์วิดท์เท่าใด เนื่องจากเอกชนแต่ละรายมีความต้องการไม่เท่ากัน ซึ่งทำให้ความถี่ถูกประมูลและจัดสรรออกไปใช้ประโยชน์มากที่สุด แทนที่จะประมูลไม่หมด เสียโอกาสในการพัฒนาของประเทศ

สำหรับราคาตั้งต้นการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ จะอยู่ที่ 12,485 ล้านบาท/ไบนูมิเตอร์ แบนด์วิดท์ละ 5 เมกะเฮิร์ตซ์

“เอกชนบางรายมีแบนด์วิดท์จากการประมูลครั้งก่อน 15 เมกะเฮิร์ตซ์ อาจต้องการเพียง 5 เมกะเฮิร์ตซ์ เพื่อไปเติมให้เต็มพื้นที่ 20 เมกะเฮิร์ตซ์ เพราะจริงๆ ส่วนที่เกินมาหากประมูลแบบเดิมมีต้นทุนสูงไป หรือเอกชนบางรายที่ยังไม่มีความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ อาจอยากได้เต็มพื้นที่ 20 เมกะเฮิร์ตซ์ หรือต้องการเพียง 10 เมกะเฮิร์ตซ์ ก็สามารถมีทางเลือกได้” นายสิบทศศักดิ์ กล่าว ■

RS

บล.เออีซี

แนะนำ ราคาเป้าหมาย

"ซื้อ" 32 บาท

ช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 คาด RS พลิกมีกำไรสุทธิ 91 ล้านบาท จากขาดทุน 63 ล้านบาทในช่วงไตรมาส 4/2559 โดยมีปัจจัยหนุน ดังนี้ 1) รายได้รวมคาดโตเด่น 92.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน หนุนด้วยธุรกิจสุขภาพและความงามที่มียอดขายโตก้าวกระโดด หลังเพิ่มสินค้าใหม่ 6 SKU และขยายกำลังให้บริการของ Call Center รองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น พร้อมทำ Out-bound Call กับลูกค้าที่เคยมีประวัติโทรสั่งสินค้ามากขึ้น ขณะที่รายได้ของธุรกิจดิจิทัลทีวีแม้ได้รับผลจากเม็ดเงินโฆษณาที่ลดลงในช่วงไว้อาลัย แต่คาดไม่รุนแรงเช่นปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้วางแผนลดต้นทุน Content ในเดือน ต.ค. และขายโฆษณาล่วงหน้าในรูปแบบ Package รายปีไว้ล่วงหน้า

2) อัตรากำไรขั้นต้นคาดดีขึ้นจาก 10.1% ในช่วงไตรมาส 4/2559 เป็น 43.8% หลังมีสัดส่วนรายได้ธุรกิจสุขภาพและความงามเพิ่มขึ้น (มาร์จิ้น 65-70%) อีกทั้งคาดต้นทุนค่าธรรมเนียมนิโบนุญาตดิจิทัลทีวีลดลงราว 20 ล้านบาท ตามเกณฑ์ใหม่ของ กสทช. และ 3) SG&A/Sales คาดลดลงเป็น 35.6% จาก 45.5% ในช่วงไตรมาส 4/2559 หลังค่าใช้จ่ายเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ลดลง ทำให้คาดปี 2560 พลิกมีกำไรสุทธิ 314 ล้านบาท (ลดลงจากประมาณการเดิม 4.3%) จากขาดทุน 102 ล้านบาทในปี 2559

สำหรับปี 2561 คาดธุรกิจสุขภาพและความงามจะยังโตเด่น หนุนด้วยแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 30 SKU (Life Star

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/เทคนิคหุ้นเด่น

วันที่: พุธ 24 มกราคม 2561

ปีที่: 24

ฉบับที่: 5893

หน้า: 19(ซ้าย)

Col.Inch: 43.14 Ad Value: 34,512

PRValue (x3): 103,536

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: RS บล.เออีซี แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 32 บาท

+ Partner Product) ซึ่งคาดว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนดี จากการใช้ประโยชน์จากสื่อที่มี
มีในมือมาโฆษณาสินค้า บวกกับ เตรียม
เพิ่มพนักงาน Call Center 120 ที่นั่ง
อีกทั้งล่าสุดบริษัทเปิดตัวธุรกิจใหม่ Life
Star Biz รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องจำหน่ายสินค้า
แบรนด์ Life Star ซึ่งมองว่าจะไม่เกิด
Cannibalize กับธุรกิจเดิม เพราะมีการ
แบ่งตลาดชัดเจน (LSB จะเน้นขายส่งสินค้า
ประเภท Food Supplement และต้องมี
ยอดสั่งซื้อต่อ Order ค่อนข้างสูงเพื่อรับ
ส่วนลดที่คุ้มค่า)

ขณะที่ธุรกิจดิจิทัลที่วิเคราะห์จะเห็นการ
ฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1/2561 จากเม็ดเงิน

โฆษณาที่จะเพิ่มขึ้นหลังผ่านช่วงไว้อาลัย บวกกับ การปรับค่าโฆษณาขึ้นเพื่อสะท้อน
Rating ของช่อง 8 ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง และเริ่มนำรายการที่มี Rating สูงในช่วง Prime Time
มาขายในรูปแบบ Package แยก (มาร์จิ้นสูงขึ้น) เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยบวกดังกล่าว จึงปรับ
ประมาณการกำไรตั้งแต่ปี 2561 ขึ้นเฉลี่ยปีละ 25.5% โดยภายใต้ประมาณการใหม่คาด
ปี 2561 RS จะมีกำไรสุทธิ 899 ล้านบาท โตเด่น 186.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ชอบ RS จากแผนธุรกิจที่น่าสนใจ ด้วยการนำจุดแข็งเดิมด้านสื่อฯ ที่หลากหลาย
มาต่อยอดด้วยธุรกิจสุขภาพและความงามที่มีอัตราเติบโตสูง ทำให้ RS กลายเป็น
หุ้นกลุ่มสื่อที่มีทั้ง Growth Driver และความสามารถในการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้น
อีกทั้งราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside 21.9% จากมูลค่าพื้นฐานใหม่ปี 2561 ที่ 32 บาท
(วิธี DCF) จึงยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ■

กสทช.จ่อหาค่าคืนความถี่เสริม รองรับอนาคตบริการมือถือ5จี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18-19 ม.ค.2561 ที่ผ่านมา กสทช.ได้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ ความรับผิดชอบการหาค่าคืนความถี่เพิ่มเติมสำหรับการบริหารโทรคมนาคม ในอนาคต หรือ 5 จี จัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม มากกว่า50 ประเทศทั่วโลก โดยที่ประชุมได้หารือถึงการนำคลื่น 27000-28000 เมกะเฮิรตซ์ มาใช้ในการให้บริการมือถือในยุค 5 จี (IMT-5G)

สำหรับสาเหตุที่ไอทียู ต้องจัดหาค่าคืนความถี่เพิ่มเติม เนื่องจาก ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคใช้งานอินเทอร์เน็ต (ดาต้า) เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉะนั้น การเตรียมคลื่นความถี่ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นนั้นทั่วโลกให้ความสำคัญ รวมทั้ง ประเทศไทยด้วย จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ปัจจุบันคลื่นย่าน 27000-28000 เมกะเฮิรตซ์นั้น ธุรกิจ คาวเทียมใช้งานในการส่ง-รับสัญญาณดาวเทียม ขณะที่21000-26000 เมกะเฮิรตซ์ ใช้กิจการวิทยุสื่อสารในรถยนต์ ฉะนั้น หากจะนำมาแบ่งใช้ กับกิจการโทรคมนาคม ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง ของไอทียู คาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือน ส.ค.2561

“เรื่อง5จีไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเพราะหลายๆประเทศก็เริ่มทดลอง ใช้งานแล้ว และผู้ผลิตอุปกรณ์ก็เริ่มผลิตแล้ว ฉะนั้น ประเทศไทย ก็ต้องเตรียมตัวทั้งมาตรฐานของอุปกรณ์ และการกำกับดูแล ซึ่งต้อง ศึกษาให้รอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจให้กับประเทศไทย”.

ระดมพลปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ชนิตศักดิ์ ชีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. กล่าวหลังร่วมกับ พล.ต.ต.ชวลิต แสงพิชิต รองผบช.ก. นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองคดี 1 ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความคืบหน้าการสืบสวนจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่า ตั้งแต่เปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สป.ฉปท.น.ตร.) ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 60 ผลการทำงานเป็นที่พอใจ ได้ทำงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคาร ปปง. กสทช. จนออกหมายจับ 375 หมาย จับกุมผู้ต้องหาได้ 202 ราย การก่อเหตุลดลงตามลำดับ และวันนี้ได้คืนเงินให้กับผู้เสียหาย 2 ราย รวมเป็นเงิน 532,000 บาท

พล.ต.อ.ชนิตศักดิ์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา สป.ฉปท.น.ตร. รับแจ้งเหตุ 187 ราย มูลค่าความเสียหาย 96,039,468 บาท โดยชุดสืบสวนรวบรวมเครือข่ายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จำแนกได้ประมาณ 8 แก๊ง มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ บางส่วนใช้ฐานปฏิบัติการในต่างประเทศโทรมาหลอกลวงคนไทย บางส่วนตั้งฐานในไทยหลอกลวงคนไทยด้วยกัน จึงขอย้ำว่าเมื่อรู้ว่าถูกหลอกให้รีบโทรฯแจ้งสายด่วน 1155 และ 1710 ทันทีเพื่ออายัดเงินในบัญชีไว้ได้ทัน

ด้าน นายพีระพัฒน์ กล่าวว่า ทุกฝ่ายได้บูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการป้องกัน การปราบปราม ที่ผ่านมาได้บล็อกเบอร์ต้องสงสัย 50 เบอร์ ที่โทรฯมาจากต่างประเทศ พร้อมตรวจสอบ 4,000 บัญชีธนาคาร พร้อมเรียกเจ้าของบัญชีมาให้ข้อมูลบางส่วนแล้ว ล่าสุดพบว่ามีกรปลอมไลน์ปลอมไปรษณีย์ ใช้ภาพแอบอ้างเป็น พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วิชาสาร ทรท.เลขาธิการ ปปง. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยส่งข้อความไปหาเหยื่อว่าพัวพันยาเสพติด ต้องการตรวจสอบบัญชี โฉคดีที่รายนี้รู้ตัวก่อนจึงไม่ตกเป็นเหยื่อ.

แฉ'8แก๊งคอลเซ็นเตอร์'อาละวาดไทย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ วีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. พล.ต.ต.ชวลิต แสงวงษ์พันธ์ รอง ผบช.ก. นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองคดี 1 ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความคืบหน้าการสืบสวนจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยก่อนการประชุม ได้ร่วมกันคืนเงินให้กับผู้เสียหาย 2 ราย รวมเป็นเงิน 532,000 บาท

พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์กล่าวว่า ตั้งแต่มีการเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศป.ฉปท.ตร.) ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน ปปง. กสทช. จนสามารถออกหมายจับ 375 หมาย จับกุมผู้ต้องหา 202 ราย ที่ผ่านมาพอใจการปฏิบัติงาน สถิติการก่อเหตุลดลงตามลำดับ ตอนนี้อยู่ดสืบสวนรวบรวมเครือข่ายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จำแนกได้ประมาณ 8 แก๊ง มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ บางส่วนใช้ฐานปฏิบัติการใน

ต่างประเทศโทรศัพท์มาหลอกลวงคนไทย บางส่วนตั้งฐานปฏิบัติการในประเทศไทย หลอกลวงคนไทยด้วยกัน ขออภัยว่าเมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกให้รับโทรศัพท์แจ้งสายด่วน 1155 และ 1710 ทันที เพื่ออายัดเงินในบัญชีไว้ได้ทัน อย่างไรก็ตามจากสถิติการรับแจ้งเหตุของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศป.ฉปท.ตร.) รับแจ้งเหตุตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560-20 มกราคม 2561 จำนวน 187 ราย มูลค่าความเสียหาย 96,039,468 บาท

นายพีระพัฒน์กล่าวว่า ทุกฝ่ายบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการป้องกัน การปราบปราม ที่ผ่านมามีการบล็อกเบอร์ต้องสงสัย 50 เบอร์ ที่โทรมาจากต่างประเทศ พร้อมกับตรวจสอบ 4,000 บัญชีธนาคาร มีการเรียกเจ้าของบัญชีมาให้ข้อมูลบางส่วนแล้ว ล่าสุดพบว่ามีการปลอมไลน์ ปลอมโปรไฟล์ ใช้ภาพแอบอ้างเป็น พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรรร รรท.เลขาธิการ ปปง. สร้างความน่าเชื่อถือ โดยส่งข้อความไปหาเหยื่ออ้างว่าพั่วพันยาเสพติด ต้องการตรวจสอบบัญชีโซเชียลที่รายนี้รู้ตัวก่อน